

เรื่อง การเข้าทำสัญญาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Nichirei

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: เอกสารเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน (Press Release)

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") มีความยินดีที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในวันที่ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอฟพีเอ็น (GFN) โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป และไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ การร่วมทุนกับบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ในครั้งนี้จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้สัญญาร่วมทุน บริษัทฯ และบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ โดย GFN จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเบื้องต้นจำนวน 1 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทุนเป็น 780 ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2552 และจะดำเนินการก่อสร้าง โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานผลิตสินค้าไก่ปรุงสุกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตและการแปรรูปเนื้อไก่ที่ 75,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 18,000 ตันต่อปี หลังจากที่โรงงานเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถจ้างงานได้ประมาณ 2,900 ตำแหน่ง พร้อมยอดการจำหน่ายที่ประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณการก่อสร้างโรงงานไว้ที่ประมาณ 1,560 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนจาก บริษัทฯ และบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จำนวน 780 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจำนวน 780 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถคืนทุนได้ในปีที่ 7 หลังการเริ่มดำเนินการผลิต

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้นำเสนอเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน (Press Release) เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมของนักลงทุนมาด้วยพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร

## เอกสารเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน

**จีเอฟพีที กับ นิซิเร ฟู้ดส์ (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่และ  
สินค้าไก่ปรุงสุกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จำกัด**

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความยินดีที่จะแจ้งว่า ในวันที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท นิซิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอฟเอ็น (GFN) โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปและไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ การร่วมทุนกับบริษัท นิซิเร ฟู้ดส์ อิงค์ ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดและเพิ่มปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้สัญญาความร่วมมือ บริษัทฯ และบริษัท นิซิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะถือหุ้นใน GFN ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ โดย GFN จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเบื้องต้นจำนวน 1 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยเพิ่มทุนเป็น 780 ล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 2552 GFN จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และโรงงานผลิตสินค้าไก่ปรุงสุกที่จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ที่ 75,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 18,000 ตันต่อปี หลังจากที่โรงงานเริ่มดำเนินการผลิต บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถจ้างงานได้ประมาณ 2,900 คน พร้อมยอดการจำหน่ายที่ประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี โดยคู่สัญญาได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานไว้ที่ประมาณ 1,560 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนจากคู่สัญญาร่วมทุนจำนวน 780 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาวจากแหล่งภายนอกอีกจำนวน 780 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะสามารถคืนทุนได้ในปีที่ 7 หลังจากการเริ่มดำเนินการผลิต

นอกจากประโยชน์จากห่วงโซ่การผลิตสินค้าไก่แบบครบวงจรตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบถึงผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทนิซิเร ฟู้ดส์ อิงค์จะได้รับประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งวงจรตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าผลิตภัณฑ์
- (2) มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- (3) สามารถเพิ่มยอดขายจากการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- (4) มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- (5) สามารถพัฒนาสินค้าใหม่จากความร่วมมือของทีมีวิจัย และ
- (6) สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้เรื่องระบบควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการ

มร.โยชิฮิโกะ โซมา (Mr. Yoshihiko Soma) ประธานบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทนิชิเรฟู้ดส์อิงค์ซึ่งพบว่า ที่ผ่านมตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปก็มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และโดยที่ผู้บริโภคญี่ปุ่นเน้นถึงปัญหาความปลอดภัยอาหาร บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จึงได้กำหนดนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับธุรกิจหลักของบริษัทโดยการพิจารณาคัดเลือกและจัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเนื้อไก่ที่มีชื่อเสียงและศักยภาพในการผลิตและเลี้ยงไก่แบบครบวงจรจากประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จึงตัดสินใจเลือกที่จะร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูปที่ครบวงจรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล บริษัทนิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปนี้จะมีความปลอดภัยด้านอาหารเพราะผลิตจากแหล่งที่แน่นอนและเชื่อถือได้ จึงสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาหารแปรรูปที่ในวันจะซับซ้อนและรุนแรงขึ้น

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหารเครือจีเอฟพีที กล่าวว่า บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมทุนกับบริษัทในเครือนิชิเร เนื่องจากกลุ่มบริษัทนิชิเรมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่พร้อมรับประทานในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงและความชำนาญในด้านการขายและการตลาด การร่วมทุนครั้งนี้นอกจากจะทำให้กลุ่มบริษัทจีเอฟพีทีมียอดขายและยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกระบวนการผลิตแบบญี่ปุ่น การตลาด และการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อีกด้วย ดังนั้น ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของจีเอฟพีที ผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานของบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ บริษัทฯมั่นใจว่า การร่วมมือกันในวันนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีต่อไป